

Số: 728 /TB-SGDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

LƯU HÀNH NỘI BỘ

THÔNG BÁO

**Về việc xử lý thông tin đường dây nóng và báo chí phản ánh các vấn đề,
vụ việc bức xúc liên quan đến GDĐT năm học 2019 - 2020**
(Từ ngày 29/2/2020 đến ngày 09/3/2020)

I. Thông tin báo chí về hoạt động của ngành GDĐT Hà Nội

- Hà Nội sẵn sàng dạy học qua truyền hình; Chi tiết lịch học qua truyền hình của học sinh cuối cấp tại Hà Nội từ 9/3

Bắt đầu từ ngày 09/3, nhằm phục vụ cho các em học sinh cuối cấp ôn luyện kiến thức khi phải nghỉ học kéo dài vì Covid-19, Đài truyền hình Hà Nội sẽ phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức dạy học qua truyền hình. Học sinh lớp 9 sẽ học 3 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh vào lúc 9h15 từ thứ 2 đến thứ 7. Học sinh lớp 12 sẽ học 9 môn gồm: Toán, Ngữ Văn, Vật Lý, Hóa Học, Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân vào lúc 14h30, 15h15, 16h từ thứ 2 đến thứ 7.

“Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có thể sẽ tiếp tục xây dựng bài giảng để triển khai dạy học trên truyền hình đối với học sinh các khối lớp khác. Trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, các nhà trường tiếp tục triển khai các hình thức hỗ trợ học sinh ôn tập, củng cố kiến thức tại nhà phù hợp, đồng thời quan tâm nhắc nhở học sinh giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế” - ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.

<http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-duc/960553/ha-noi-san-sang-day-hoc-qua-truyen-hinh>

<https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/chi-tiet-lich-hoc-qua-truyen-hinh-cua-hoc-sinh-cuoi-cap-tai-ha-noi-tu-9-3-622596.html>

- Hà Nội tiếp tục triển khai ôn tập trực tuyến lớp 11, 12: Thêm kênh củng cố kiến thức

Việc áp dụng công nghệ vào giảng dạy là một đòi hỏi tất yếu nhưng với thực tế hiện nay, theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kết hợp được cả đào tạo truyền thống và hiện đại sẽ là tối ưu. Tính đến ngày 4/3/2020, trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19, hệ thống ôn tập trực tuyến <http://study.hanoi.edu.vn> đã có 120.000 học sinh tham gia ôn tập trực tuyến (chiếm tỷ lệ 55% tổng số học sinh lớp 8 và lớp 9 trên toàn TP) với tổng số lượt ôn tập đạt 1,2 triệu lượt.

<http://kinhthedoithi.vn/ha-noi-tiep-tuc-trien-khai-on-tap-truc-tuyen-lop-11-12-them-kenh-cung-co-kien-thuc-376809.html>

- Hà Nội thêm 7 trường THCS đạt chuẩn quốc gia

Hà Nội vừa công nhận thêm 7 trường THCS đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 6 trường đạt ở mức độ 1 và trường còn lại mức độ 2. Cụ thể, có 6 trường đạt

chuẩn mức độ 1, gồm trường THCS Nhị Khê, huyện Thường Tín, trường THCS Dũng Tiến, huyện Thường Tín, trường THCS Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, trường THCS Phương Trung, huyện Thanh Oai, trường THCS Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, trường THCS Tiên Phong, huyện Thường Tín và trường THCS Đốc Tín, huyện Mỹ Đức đạt mức độ 2.

<http://kinhtedothi.vn/ha-noi-them-7-truong-thcs-dat-chuan-quoc-gia-377231.html>

- Hà Nội rà soát danh sách giáo viên hợp đồng được xét đặc cách

Ngày 29/2, trên báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng thông tin Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội có công văn số 406: Về việc rà soát hồ sơ đề nghị xem xét tuyển dụng đặc cách tại các cơ sở giáo dục công lập. Theo bài báo, hiện nay tại nhiều Quận, huyện, thị xã đã đơn phương chấm dứt hợp đồng của giáo viên như huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Ba Vì, thị xã Sơn Tây... Một số huyện như Mỹ Đức, Ứng Hòa không đóng bảo hiểm xã hội cho giáo viên khiến hàng trăm con người mất đi cơ hội được đặc cách. Hơn 2000 giáo viên hợp đồng tại Hà Nội mong mỗi đây là lần cuối cùng Thành phố tiến hành rà soát danh sách giáo viên hợp đồng và cụ thể hóa bằng quyết định đặc cách cho giáo viên.

<https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/ha-noi-ra-soat-danh-sach-giao-vien-hop-dong-duoc-xet-dac-cach-post207486.gd>

- Hà Nội quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học đến hết 15/3

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của TP. Hà Nội về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, sáng 7/3, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chủ Xuân Dũng cho biết, trước tình hình Hà Nội mới phát hiện trường hợp dương tính với Covid -19 đầu tiên, để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở đề xuất Ban Chỉ đạo phòng dịch TP cho học sinh THPT nghỉ thêm 1 tuần.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đồng tình với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chỉ đạo xem xét việc cho nghỉ học cho tất cả các cấp học trong tuần tới, hết ngày 15/3, kể cả sinh viên cao đẳng, dạy nghề đã quay trở lại trường học.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, thay mặt Ban Chỉ đạo phòng dịch Covid – 19 TP, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các sở , ngành liên quan cho học sinh THPT, học sinh các trường cao đẳng, dạy nghề nghỉ đến hết ngày 15/3.

<http://dangcongsan.vn/khoa-giao/ha-noi-quet-dinh-cho-toan-bo-hoc-sinh-nghi-hoc-den-het-15-3-549873.html>

- Hà Nội hối hả chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Ngày 03/3, trên báo Hà Nội mới đưa tin: Thời điểm này, mặc dù học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục nghỉ học, song các nhà trường vẫn hối hả chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường khi dịch được kiểm soát.

Một trong những phần việc được các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố quan tâm nhất trong những ngày qua là việc trang bị nhiệt kế điện tử. Mặc dù việc trang bị nhiệt kế điện tử trong bối cảnh hiện nay khá khó khăn do giá cao và hiếm, nhưng các đơn vị, trường học đều cố gắng để bảo đảm việc đo thân nhiệt cho học sinh được thực hiện nghiêm túc.

Trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng cho biết, UBND huyện đã cấp hơn 2,5 tỷ đồng để mua sắm vật tư, trang thiết bị, đồng thời chỉ đạo các nhà trường tăng cường huy động xã hội hóa nhằm bảo đảm các điều kiện dạy và học tốt nhất cho học sinh.

Còn theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ vào ngày 3-3, các trường học trên địa bàn đã có 500 chiếc nhiệt kế điện tử, gấp đôi so với 5 ngày trước.

Quận Thanh Xuân là một trong số ít các đơn vị đã bảo đảm đủ nhiệt kế điện tử cho 1.511 lớp học, bao gồm cả khối công lập và ngoài công lập. Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận thông tin, ngoài việc cân đối từ ngân sách, các nhà trường đã tích cực huy động xã hội hóa, trong đó có phụ huynh học sinh, để chuẩn bị đủ mọi điều kiện, yên tâm đưa học sinh trở lại trường học.

<http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/960013/ha-noi-hoi-ha-chuan-bi-don-hoc-sinh-tro-lai-truong>

II. Thông tin đề nghị các đơn vị trả lời (báo chí phản ánh)

1. Thông tin báo chí phản ánh về việc phụ huynh bị ép mua máy đo thân nhiệt?

Nhiều cha mẹ học sinh huyện Mê Linh phản ánh trong đêm 2/3/2020 họ nhận được tin nhắn của nhà trường thông báo gần như bắt buộc mua máy đo thân nhiệt. Tin nhắn của một giáo viên chủ nhiệm lớp 7 trường THCS Trung Vương (Mê Linh) gửi đến cha mẹ học sinh như sau: “Ban Giám hiệu thông báo: Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện về việc chuẩn bị điều kiện cho học sinh trở lại trường, nhà trường mong muốn được cha mẹ học sinh các lớp ủng hộ hỗ trợ việc trang bị máy đo thân nhiệt điện tử tại lớp (01 máy/lớp). Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm triển khai tinh thần trên tới cha mẹ học sinh và báo lại kết quả của lớp mình cho Ban giám hiệu trước 08h ngày 03/3/2020. Phương án báo cáo: Cha mẹ học sinh lớp tự trang bị hoặc ủng hộ bằng tiền qua nhà trường nhờ Trung tâm Y tế huyện mua giúp hoặc không ủng hộ việc trang bị”.

Trong khi cha mẹ học sinh vẫn không khỏi xôn xao, bàn tán thì cô giáo Nguyễn Thị Vân Hương (lớp 7A3) bình luận: “Theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố mỗi lớp 1 cái lớp mình không nhất trí thì thôi. Cả trường có 1 mình lớp mình không mua”.

Một phụ huynh khác bày tỏ: “Trò trẻ ranh quá. Việc nhỏ này mà nhà trường không lo được lại định để phụ huynh lo giúp. Tính ra mỗi người đóng 40.000 đồng. Số tiền không nhiều nhưng gây bức xúc khó chịu cho nhiều người”.

Trước câu hỏi, việc mua máy đo thân nhiệt cho từng lớp là chủ trương riêng của UBND huyện Mê Linh hay chủ trương, chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở GD-ĐT Hà Nội? Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Mê Linh cho biết: “Thành phố chỉ đạo và Sở GD-ĐT cũng không chỉ đạo. Thành phố chỉ đạo làm sao tối thiểu mỗi lớp học phải có 1 máy đo thân nhiệt. Ban đầu huyện Mê Linh không có chủ trương xã hội hóa. Huyện đã giao Trung tâm Y tế huyện mua máy nhưng rất khó khăn. Căn cứ vào thực tế thì hiện nay giá thành khoảng 1.400.000 đồng đến 1.500.000 đồng/ máy”.

https://nongnghiep.vn/phu-huynh-bi-ep-mua-may-do-than-nhiet-d259029.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zasrc=30

2. Thông tin phản ánh qua đường dây nóng về việc thầy cô giáo trường THCS Ngũ Hiệp - Thanh trì đi lễ hội, ăn uống liên hoan gây phản cảm trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

PHHS (là nhân viên y tế một bệnh viện) phản ánh: Chiều ngày 28/02/2020 trên đường đi làm về được một số PHHS cho xem hình ảnh khoảng 20 thầy cô giáo trường THCS Ngũ Hiệp - Thanh trì tổ chức đi lễ hội đình, chùa thôn Việt Yên và ăn uống liên hoan. Trong lúc toàn hệ thống chính trị và ngành Y tế ra sức tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch thì thầy cô lại trốn đánh xuôi, kèm thời ngược, như vậy khó tuyên truyền được cho PHHS. Đề nghị các cấp có biện pháp xử lý kịp thời đối với những thầy cô thiếu gương mẫu tránh để dư luận xấu trong nhân dân.

III. Định hướng tuyên truyền

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở công khai thông tin, thông báo rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên văn bản số 621/HĐXT-TTK ngày 26/02/2020 của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGUT) Thành phố Hà Nội lần thứ 15 năm 2020 về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3. Tiếp tục truyền thông về các tấm gương người tốt, việc tốt của ngành; các tấm gương nhà giáo, học sinh đổi mới, sáng tạo và đạt kết quả tốt trong dạy và học tạo sự lan tỏa trong xã hội; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố; chú trọng công tác truyền thông nội bộ Ngành.

4. Tăng cường công tác nắm bắt, kịp thời xử lý các thông tin báo chí, dư luận và nhân dân phản ánh./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các đơn vị trường học;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Xuân Tiến